

Joy Stellar, J.P Migration Agent
Registration No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำตอบ
E-mail: visa@stellaraustralia.com



ถามมา

ก็ตอบไปค่ะ



สวัสดิ์กันอีกครั้งค่ะ: คิดถึงทุกท่านนะคะ แต่เนื่องจากเนื้อที่มีจำกัดเรา มาเข้าสู่ช่วงข้อยกเว้นนะคะ

ถาม: สวัสดิ์ค่ะเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้อ่านหนังสือ VR Thai ในคอลัมน์ที่เกี่ยวกับวีซ่าเป็นเรื่องของคุณเอ(นามสมมุติ)ที่อยากกลับบ้าน ที่ทาง Stellar นำมาเสนอ บอกตรงๆดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคุณเอ เวลาที่ประมาณ 2 ปี เหมือนกันจุดเริ่มต้นของสาเหตุนี้ก็คล้ายกัน (เอเย่นแนะนำให้ลงเรียนภาษาอย่างเดียวก่อน แต่พอวีซ่าผ่านก็ติดcondition 8534 อีก) แล้วพอจะต้องกลับไปต่อวีซ่าที่ไทยก็เลยทำให้กังวลกลัวจะไม่ผ่านด้วยอายุที่มากขึ้น(ตอนนั้นดิฉันอายุ34ปี) ด้วยความที่ผ่านยากของImmigrationที่ไทย(จากที่เคยได้ยื่นมา)คือมันกดดันหลายอย่าง กลัวไปหมดทำไม่ต้องติด condition ถ้าไม่ติดก็จะต่อที่นั่นมันน่าจะผ่านง่ายกว่า สุดท้ายดิฉันเลยตัดสินใจอยู่ที่นี้โดยไม่ต่อวีซ่า แต่จนถึงวันนี้ดิฉันก็รู้สึกว่ **ดิฉันตัดสินใจพลาดจริงๆตอนแรกคิดว่ามันง่ายและจะอยู่ไม่นาน ทุกวันนี้ดิฉันเสียใจและเสียโอกาสดีๆ เช่นเพื่อนที่เป็นคนที่นี่ชวนเปิดร้านทำธุรกิจที่นี่หรือโอกาสทำวีซ่าworking แต่ด้วยดิฉันไม่มีวีซ่าอะไรเลยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยจึงทำให้ดิฉันพลาดโอกาสเหล่านั้นและต้องอยู่อย่างหวาดระแวง แต่ด้วยความจำเป็นดิฉันยังต้องอยู่ต่อและยังไม่พร้อมที่จะกลับไทยถาวรเหมือนคุณเอ มันจะยังพอมีโอกาสเป็นไปได้อีกถ้าดิฉันอยากจะทำอยู่อย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งสามารถจะต่อวีซ่าอีกครั้งได้มั๊ยนักเรียนหรืออะไรก็ได้ไม่อยากจะแบบนี้เลยขอบคุณค่ะ**

ปล.ก็พอจะรู้ว่ามันอาจจะหมดหวังแต่ในความหมดหวังก็ยังมีความหวังอยู่เล็กๆขอบคุณค่ะ

ตอบ: ในความสิ้นหวังหากลองค้นหาคำตอบดีๆ อาจมีความหวังเล็กๆ ซ่อนอยู่ก็ได้ นะคะ อย่าพึ่งด่วนสรุปว่าหมดหนทาง มาดูกันดีกว่าว่าในกรณีเช่นนี้จะมีทางออกไหม แต่ก็จริงอยู่ว่าหากไม่มีวีซ่าแล้วความหวาดระแวงก็เข้ามาเยือนเพราะไม่รู้ว่ามีใครจะไปแจ้งจับเราไหมเป็นต้น อย่างไรก็ตามการที่คุณไม่มีวีซ่าอะไรเลยตอนนี้ เพราะอายุเกิน ไม่ใช่วีซ่าโดนยกเลิก **เพราะกรณีถูกยกเลิกจะไม่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องใดๆในประเทศเพราะจะถูกแบนโดยข้อกฎหมายที่เรียกว่า Section 48 แต่ในกรณีของคุณอาจมีโอกาสมทำวีซ่า Working แบบ 457 โดยมีผู้สปอนเซอร์ให้ได้ค่ะโดยไม่ต้องออกไปขอเรื่องนอกประเทศ หรือวีซ่าคู่ครองก็ยื่นได้เช่นกัน** แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะทำวีซ่าประเภทไหน การที่จะได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่ นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของวีซ่าตัวนั้นๆหรือไม่ บทสรุปก็คือยังมีหวังค่ะ

ถาม: สวัสดิ์ค่ะคุณจอย มีข้อสงสัยอยากถามเรื่องวีซ่าทายาทคนสุดท้ายนะคะ ถ้าคุณแม่เป็น citizen ส่วนน้องชายได้ PRเรียบร้อยแล้ว คุณพ่อเสียนาน

แล้วแหละตอนนี้อายุ35แต่ยังไม่มืครอบครัวจะสามารถยื่นทำเรื่องขอวีซ่าทายาทคนสุดท้ายได้ไหมคะ แล้วที่ได้ยื่นมาว่าคนที่จะยื่นเรื่องตัวนี้ต้องให้เงินอิมมิเกรชั่นประมาณ 40000 หลังจากเราอายุเกิน55 ปีถึงได้เงินก้อนนี้คืนจริงไหมคะ

ตอบ: วีซ่า Remaining Relative หรือทายาทคนสุดท้ายนั้น ต้องมีญาติเป็นผู้สปอนเซอร์ และญาติผู้ยื่นจะต้องเป็น PR หรือ Citizen อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งตามข้อมูลที่คุณเขียนมา คุณแม่คุณแม่เป็น Citizen และน้องชายเป็น PR ส่วนคุณพ่อไม่อยู่แล้ว ตัวคุณเองก็เป็นชาวโสต ไม่มีพันธุกรรมที่เมืองไทยเหลือเพียงตัวคนเดียว เท่าที่ดูแล้วก็พอที่จะเข้าข่ายทายาทคนสุดท้าย วีซ่า Subclass 835 ได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามคงต้องขอข้อมูลเพื่อการพิจารณาเพิ่มเติม หากสนใจจะยื่นวีซ่าชนิดนี้ แต่ที่คุณได้ยื่นมาว่าจะต้องจ่ายให้อิมมิเกรชั่นเป็นเงิน 40,000 เหรียญนั้นต้องขอตอบตรงๆ ซัดๆ ว่า **"ไม่จริงค่ะ"** แล้วที่บอกมาว่าจะได้คืนเป็นเงินก้อนหลังจากอายุ 55 ปีนั้นขอตอบอีกทีว่า **"ไม่ใช่ค่ะ"** อิมมิเกรชั่นที่ไทยจะเอาเงินคุณไปต้องไว้ตั้ง 20 ปี แถมเงินก็ไม่เข้าบาทสองบาทนะคะ

ข้อมูลที่คุณได้รับมานั้นผิดไปหลายหมื่นเหรียญค่ะ วีซ่า Remaining Relative นั้นมีเงื่อนไขว่าผู้สปอนเซอร์ที่เป็นญาติในครอบครัว จะต้องยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางอิมมิเกรชั่นว่าจะดูแล อุปการะ รวมทั้งส่งเสียจ่ายค่ากินอยู่ให้ทายาทคนสุดท้ายเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ในออสเตรเลีย และยื่นหลักฐานการเงินที่เรียกว่า Assurance of Support เป็นประกันด้วยจำนวนเงิน \$5,000 ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของรัฐบาลเป็นเวลา 2 ปีเท่านั้นหลังจากวีซ่าได้รับอนุมัติ และจะได้คืนเมื่อครบกำหนดค่ะ การที่ต้องมี Assurance of Support นั้นก็เพื่อเป็นประกันว่า ทายาทคนสุดท้ายคนนี้จะไม่มาเป็นภาระรับภาระเงินของประเทศออสเตรเลีย โดยการมากินเงินว่างงานหรือเคลมเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ ของที่นี่ มิเช่นนั้นจะหักออกจากเงินประกันของญาติที่เป็นสปอนเซอร์ค่ะ เงินประกันนี้จะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อใบสมัครของคุณได้รับการพิจารณา อย่าพึ่งรีบทำหรือเอาเงินไปจ่ายให้ใครโดยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นเรื่องนะคะ ยังไม่ต้องจ่ายค่ะ ให้ยื่นเรื่องไปก่อนแล้วจ่ายที่หลังตอนอิมเรียกเก็บโดยมีจดหมายอย่างเป็นทางการแจ้งมาเท่านั้น แล้วอีกอย่าง เงินนี้เป็นแค่ค่าประกัน 2 ปี ไม่ใช่เงินเพนชั่นที่ได้คืนตอนอายุ 55 อย่างที่คุณได้ข้อมูลนะคะ คนละตัวกันค่ะ อย่าสับสน

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
พี่จอย STELLAR